



ที่ สน ๕๕๓๐๑/ว ๑๐๑

สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง
ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๓๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือกำกับดูแลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษของ
ขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน กำนันตำบลสว่าง/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑-๑๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษของขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหามลพิษของขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน จึงกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วน และขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูกาล
เก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อส่งให้กับโรงงานน้ำตาล ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหามลพิษของขนาดเล็กที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเผาไร่อ้อยในที่โล่งแจ้ง จังหวัดจึงได้กำหนดมาตรการในการลดการเผาอ้อยของชาวไร่อ้อยตามประกาศ
จังหวัดสกลนคร

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดสกลนคร เทศบาลตำบลบัวสว่าง จึงขอความร่วมมือมายังท่าน
กำกับดูแลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษของขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิด
จากการเผาไร่อ้อย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระ ทุมกิจจะ)

นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง

สำนักปลัดเทศบาล

งานบริหารงานสาธารณสุข

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๕๗-๓๐๑๖

“อยู่สลก รักสลก ทำเพื่อสลกนคร”

ผู้พิมพ์/เจ้าของ

หัวหน้ากอง

ปลัดเทศบาล



ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยรัฐบาลไทยได้กำหนดให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชาวไทย จึงกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วน และขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อส่งให้กับโรงงานน้ำตาล ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจเกิดขึ้นจากการเผาไร่อ้อยในที่โล่งแจ้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามาร่วมกันในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้คุณภาพอากาศในจังหวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย ดังนี้

๑. กำหนดให้พื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยและตัดส่งให้กับโรงงานน้ำตาลเป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามไม่ให้มีการจุดไฟเผาไร่อ้อยอย่างเด็ดขาด
๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อำนาจตามกฎหมายออกประกาศให้พื้นที่ตามข้อ ๑ เป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามไม่ให้มีการเผาไร่อ้อยและให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีจุดไฟเผาไร่อ้อยให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย หรือเจ้าของพื้นที่ แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาไร่อ้อยตามกฎหมาย และรายงานให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รับทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง พร้อมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดี
๓. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการลักลอบจุดไฟเผาไร่อ้อยในพื้นที่ หากพบการกระทำผิดให้ควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีโดยทันทีและรายงานให้นายอำเภอทราบ
๔. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อย หากพบว่ามีจุดไฟเผาไร่อ้อย ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อเร่งรัดให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหรือเจ้าของพื้นที่ที่มีการเผาไร่อ้อยไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
๕. ให้อำเภอกำกับติดตามการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเผาไร่อ้อย โดยประสานกับผู้กำกับสถานีตำรวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๐ วรรคแรก ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางจรีรัตน์ เทพอาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร